

ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIẾT HẠI DO BÃO, LŨ

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 10/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức quyền góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ. Các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dự buổi quyền góp.

Nhiều tháng qua, liên tục trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước, bão, lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 1 -

3/8/2017 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đã có 43 người chết và mất tích do mưa, lũ. Ngay sau đó, đợt mưa, lũ từ ngày 10 - 12/10/2017 tiếp tục gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Đã có 58 người chết, 38 người mất tích, 31 người bị thương, 189 ngôi nhà bị sập, 30.827 ngôi nhà bị ngập nặng. Trong khi nhân dân cả nước đang nỗ lực cứu trợ các tỉnh miền Bắc và miền Trung khẩn trương khắc phục thiệt hại, ngày 4/11/2017, bão số 12 đổ bộ đã gây thiệt hại

nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đã có 106 người chết, 25 người mất tích, 1.484 ngôi nhà bị sập đổ, 119.222 nhà bị tốc mái, hư hỏng và nhiều thiệt hại nghiêm trọng về tài sản khác. Bão số 12 đi qua song tình trạng lũ lụt, sạt lở đất, ô nhiễm môi trường, trường học, trạm xá bị đổ nát và còn nhiều người mất tích làm cho đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ gặp muôn vàn khó khăn, đang rất cần sự chung tay, giúp sức của các cấp, các ngành, của đồng bào thiện chí cả nước.

Phát huy tinh thần “Tương

thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, tại buổi quyền góp, ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra cả về vật chất và tinh thần, giúp đồng bào nhanh chóng khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, ban thường trực ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên

và toàn dân tiếp tục tham gia quyền góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Mọi sự quyền góp, ủng hộ gửi về quỹ cứu trợ tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, số tài khoản: 3713.0.1014748.00000, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình hoặc tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, số 08 phố Quang Trung, thành phố Thái Bình; Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ chuyển đến đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ thông qua quỹ cứu trợ trung ương.

Ngay sau buổi quyền góp, Thái Bình đã chuyển 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ qua quỹ cứu trợ trung ương.

ĐÀO QUYỀN

Nông nghiệp đã giải trình, làm rõ giải pháp để các chủ tàu tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn và để các chủ tàu hoàn thành nghĩa vụ trả nợ ngân hàng đúng thời hạn; quy trình hướng dẫn ngư dân, chủ tàu về cơ chế, chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67 của Chính phủ, nhất là các quy định về điều kiện tham gia chương trình, các ưu đãi, hỗ trợ, điều kiện để được hỗ trợ...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương ngành Ngân hàng và ngành Nông nghiệp đã vào cuộc tích cực giải quyết ý kiến của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đồng thời đề nghị hai ngành phối

hợp với các địa phương, nhất là hai huyện ven biển đẩy mạnh tuyên truyền để bà con ngư dân nắm vững nội dung Nghị định số 67, hướng dẫn bà con ngư dân hoàn thiện thủ tục vay vốn; ngân hàng cho vay vốn phải đúng quy định; tuyên truyền cho bà con ngư dân đánh bắt trong ngư trường cho phép. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huấn luyện cho bà con ngư dân, nhất là các chủ tàu để họ cùng tham gia bảo vệ an ninh ven biển, trên biển; tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp giải quyết một số trường hợp chủ tàu đặc biệt.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

huyện Thái Thụy chưa được vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67 của Chính phủ; chất lượng tàu và hiệu quả khai thác. Thủ trưởng ngành Ngân hàng và ngành Nông nghiệp đã trực tiếp báo cáo giải trình ý kiến chất vấn của đại biểu. Sau kỳ họp, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tham gia chương trình rà soát, hướng dẫn chủ tàu cơ chế, chính sách; làm việc với từng chủ tàu để nghị vay vốn để tư vấn lập phương án đầu tư, hướng dẫn hoàn

thiện hồ sơ vay vốn; tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ và giải ngân vốn vay cho các chủ tàu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 67 tới bà con ngư dân; tổ chức 8 lớp tập huấn về các nội dung trên cho ngư dân hai huyện ven biển; tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ đóng tàu cá theo Nghị định số 67...

Tính đến ngày 31/10/2017, toàn tỉnh có 10 chủ tàu thực

hiện đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67 của Chính phủ và 4 chủ tàu thực hiện đóng mới theo Quyết định số 47 của Thủ tướng Chính phủ. Các ngân hàng thương mại đã cho vay đóng mới 8 tàu cá theo Nghị định số 67 với số tiền trên 110 tỷ đồng. Các chủ tàu được vay vốn đã hoàn thành đóng mới và đưa tàu vào khai thác có hiệu quả. Các ngân hàng thương mại đang thẩm định để xét duyệt cho vay đóng mới 2 tàu cá.

Tại buổi giám sát, đại diện ngành Ngân hàng và ngành

KHAI MẠC KỶ THI...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 11/11, tại Trường Đại học Thái Bình (xã Tân Bình, thành phố Thái Bình), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức khai mạc kỳ thi viết về kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm 2017. Tới dự có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Hội đồng thi, kỳ thi năm nay có 1.384 thí sinh dự thi. Trong đó, cán bộ quy hoạch diện Ban Thường

vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý có 502 đồng chí; cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện số, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy quản lý có 882 đồng chí. Tại lễ khai mạc, các thí sinh đã nghe công bố các quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban giám sát, Ban coi thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ thi viết về kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà

nước là một nội dung trong công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kết quả thi là căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý có 882 đồng chí. Tại lễ khai mạc, các thí sinh đã nghe công bố các quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban giám sát, Ban coi thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ thi viết về kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Hội đồng thi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các ban, tổ giúp việc; thực hiện tốt việc tổ chức thi và chấm thi, bảo đảm đúng nội quy, quy chế thi; nắm bắt và giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo liên quan trong quá trình tổ chức thi. Ban giám sát kỳ thi làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các bước quy trình về tổ chức thi, chấm thi và điều kiện của cán bộ, công chức, viên chức dự thi bảo đảm đúng để án, quy chế tuyển chọn cán bộ và nội quy, quy chế thi; phát hiện, xử lý kịp thời theo thẩm quyền và đề xuất hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy chế thi. Trường Đại học Thái Bình chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các

điều kiện để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi; các đồng chí cán bộ được phân công phục vụ kỳ thi nắm chắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ, công chức, viên chức dự thi, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế thi; nắm vững yêu cầu của đề thi, đem hết khả năng, kiến thức và thực tiễn công tác để làm bài thi đạt kết quả cao.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh dự thi đã trở về các phòng thi để tiến hành làm bài thi. Nhìn chung, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, bảo đảm đúng mục đích, nội dung, yêu cầu đề ra.

ANH ĐÀO

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

hộ khá, giàu. 100% người lao động có việc làm. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cụm dân cư thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng quỹ “Đến ơn đáp nghĩa”, “Vi người nghèo”, bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao kết quả cụm dân cư đã đạt được. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận cụm dân cư đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng viên mỗi gia đình, dòng họ, nhân dân trên địa bàn tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh..., góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Bình hoàn thành các tiêu chí

của đô thị loại I. Các đoàn thể trên địa bàn phường, cụm dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi nguồn lực giúp đỡ, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; thực hiện nếp sống văn hóa, nếp sống văn minh trong cuộc sống; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bà con nâng cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong việc thực

hiện cuộc vận động, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng cụm dân cư văn hóa đạt chuẩn văn minh, đô thị.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao 10 triệu đồng và 16 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn phường Phú Khánh.

Không nên xử sự bằng nắm đấm

Chỉ từ vụ va quệt giữa thông hay một cái nhìn không thiện cảm... là có thể xảy ra mâu thuẫn và người trong cuộc sẵn sàng lao vào ẩu đả, nhiều vụ việc đã để lại hậu quả rất nặng nề, người thì mang thương tật suốt đời, kẻ thì vướng vào vòng lao lý. Đây là nguyên nhân làm gia tăng các vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Theo thống kê của ngành Công an, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần 100 vụ cố ý gây thương tích. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Nguyễn Anh Sơn, sinh năm 1976, trú phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã mang hung khí đến nhà anh Nguyễn Bá Định, trú tại số nhà 195, đường Lý Thường Kiệt (phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) để gây sự. Sơn đã xông vào nhà đánh anh Định. Thấy chống bị đánh, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (vợ anh Định) ra can ngăn liền bị Sơn đánh vào đầu dẫn tới tổn hại 13% sức khỏe. Với hành vi còn đó trên, Nguyễn Anh Sơn đã phải trả giá bằng 15 tháng tù. Gần đây nhất, dư luận rất bàng hoàng khi anh Nguyễn Huy T, 19 tuổi, trú xã Quỳnh Hội (Quỳnh Hương) đang ngồi uống nước với bạn gái trên vỉa hè tại thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) thì bắt

ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên buông lời trêu ghẹo bạn gái. Bạn gái anh T phản ứng trước hành động thiếu văn hóa của nhóm thanh niên liền bị một đối tượng đánh vào mặt. Thấy vậy anh T đứng ra can ngăn liền bị nhóm thanh niên rút dao đâm vào ngực. Nhìn thấy anh T ngã xuống, các đối tượng nhanh chóng phóng xe máy rời khỏi hiện trường. May mắn anh T đã được người dân đưa đến bệnh viện kịp thời và tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Ngay sau đó, các đối tượng được Công an huyện Quỳnh



Các đối tượng trong vụ án ở thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ).

Phụ làm rõ gồm: Trần Việt Linh, Trần Văn Mười, Cao Văn Huy, Trần Đăng Long, đều trú tại xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Hương). Gần đây nhất, ngày 25/10/2017, tại thôn Thanh Miếu (xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình), cũng từ mâu thuẫn bột phát, Trịnh Thanh Tâm, 18 tuổi, trú tại xã Vũ Phúc đã dùng thanh kim loại đâm vào ngực trái anh Đặng Quang H (36 tuổi) ở cùng xã. Do được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh kịp thời nên anh H đã không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Thiếu tá Trịnh Văn Thái, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố Thái Bình cho biết: Các vụ cố ý gây thương tích phần lớn là lứa tuổi thanh thiếu niên và bắt nguồn từ những mâu thuẫn bột phát trong cuộc sống hàng ngày. Từ các vụ án cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng thanh thiếu niên phạm tội xuất phát từ sự thiếu quan tâm chăm sóc của gia đình, bị tiêm nhiễm hành vi bạo lực trên game, internet, sống theo kiểu a dua, bầy đàn, thích thể hiện bản thân.

Thực tế rất nhiều em còn rất trẻ, bản chất hiền lành nhưng bị lôi kéo, rủ rê dẫn đến phạm tội. Nhiều vụ án, các đối tượng đã phải trả giá cho hành vi của mình bằng khung hình phạt cao, tuy nhiên những án phạt này dường như không đủ sức răn đe những đối tượng thiếu kiểm chế, thiếu kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết tình huống. Mặc dù thời gian qua các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhưng một bộ phận người dân vẫn không biết kiểm chế bản thân, nóng vội trong cách xử sự, coi trọng việc thắng thua và hành xử với nhau mang tính còn đó, bạo lực.

Để làm giảm các vụ cố ý gây thương tích, các ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân dưới nhiều hình thức. Tăng cường đồng tác quản lý nhà nước đối với các địa điểm vui chơi, giải trí, các cơ sở ăn uống đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường để quản lý, giáo dục con em, nhất là đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên. Chủ động phát hiện và giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong nhân dân, hạn chế thấp nhất hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

VŨ TIẾN

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 29...

(Tiếp theo trang 1)

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; khẩn trương thông báo trên các phương tiện thông tin đến các cấp chính quyền và người dân, các chủ hộ có lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên sông, ven biển biết diễn biến của bão, để chủ động các biện pháp phòng tránh.

2. Tổ chức thông báo, kiểm đếm, kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền, quần lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền và thường xuyên giữ liên lạc với các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, cường độ và hướng đi chuyển của bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm và khẩn trương vào nơi trú ẩn an toàn.

3. Đồng các công tước, mở các cống tiêu, chuẩn bị phương án tiêu úng để phòng mưa lớn, gây ngập hoa màu, bảo vệ sản xuất vụ đông, các khu vực trũng, thấp. Kiểm tra, đôn đốc việc cắt tỉa cành cây lớn, chằng chống cây cối, nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, các lồng bè, trang trại nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản ở ven sông, ven biển. Khẩn trương giải phóng các vật liệu, hàng hóa có tải trọng lớn trên các triền đê phía sông, các lồng bè trái phép không trong quy hoạch, các loại vật cản trên sông, trên hệ thống mương tiêu...; nếu để xảy ra sự cố đê điều, cần rút dòng chảy, thoát lũ, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật.

4. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát và khẩn trương xử lý những sự cố hư hỏng của đê, kè, cống do bão số 10 và đợt mưa, lũ vừa qua gây ra để kịp thời ứng phó với bão số 13. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương án đã phê duyệt tại các trọng điểm xung yếu đê, kè, cống để kịp thời xử lý khi sự cố xảy ra theo phương châm “Bốn tại chỗ”.

5. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định; thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 10/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về một số dự án luật và dự thảo nghị quyết.

Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tiếp đó, Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Sau đó, các đại biểu đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết; kết quả, đa số đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Cũng trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Đo đạc và bản đồ; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Đo đạc và bản đồ. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Đo đạc và bản đồ. Các ý kiến phát biểu tập trung vào tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật; về thẩm quyền biên tập, phát hành bản đồ thế giới và khu vực; việc cần phải xã hội hóa công tác đo đạc và bản đồ.

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Tham gia góp ý kiến vào dự án Luật, các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí cần sớm ban hành Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và sớm thành lập 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là Văn Đồn (Quảng Ninh), Bắc Văn Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang), tạo động lực phát triển kinh tế, đồng thời, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về mô hình tổ chức của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nhưng phải giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền quốc gia, không vi phạm Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

MẠNH HUÂN

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

CỤM THI ĐUA SỐ 4...

(Tiếp theo trang 1)

nhiệm vụ chuyển môn. Nội dung, biện pháp được đổi mới. Chỉ tiêu thi đua, khẩu hiệu nhân dân cụ thể, giải pháp đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, quyết liệt tham mưu với cấp ủy, chính quyền các tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các kế hoạch, phương án, giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự liên quan đến sự cố ô nhiễm môi trường biển; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các đối tượng chống đối chính trị, cực đoan trên địa bàn. Vì vậy, tội phạm được kiểm chế, không để hình thành các băng nhóm lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây bức xúc dư luận; đã điều tra, làm rõ gần 90% vụ phạm pháp hình sự. Với những kết quả nổi bật trên các mặt công tác, trong năm, cụm thi đua số 4 có 6.319 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Hội nghị đã bầu Công an tỉnh Bắc Ninh làm cụm trưởng cụm thi đua số 4, Bộ Công an năm 2018; trao nhà tình nghĩa cho Đại úy Chu Tuấn Đồng, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công an tỉnh Thái Bình.

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện. Giải quyết tháo gỡ khó khăn liên quan đến thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình, đầu tư, quản lý và vận hành công trình cấp nước; tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công xây dựng và bảo vệ các công trình cấp nước sạch tập trung; tăng cường quản lý chất lượng nước sạch; tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư và sử dụng nước sạch...

Huyện phấn đấu đến ngày 31/12, 18/35 xã, thị trấn có dự án nước sạch đang hoạt động đạt chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao. Yêu cầu nhà máy nước tại xã Tân Tiến hoàn thành thi công toàn bộ dự án ở tất cả các thôn của 17 xã phía Bắc và Đông Bắc của huyện, sẵn sàng cấp nước phục vụ nhân dân trước ngày 25/12/2017.